

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๖๙๕/๕๗-๖๐  
 วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น.  
 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference ณ สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง จ.ขอนแก่น  
 ประธาน : พอ.ค.อ.อศุขย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอขอบคุณและขอชื่นชมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่ดำเนินการจัดการประชุม สปก.พม.ทางไกลผ่านระบบ Conference และบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและเรียบง่าย ทั้งนี้ ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในส่วนกลาง (กทม.) ในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารสำหรับการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน	ทุกหน่วยงาน
	๒. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐ รว.พม.ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเฝ้าระวังและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ จ.นครพนม ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป	สป./ทุกหน่วยงาน
	๓. การจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ขอให้สรุปรวบรวมข้อมูล สถิติ โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป และการสนับสนุนของบักซีในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการธัญบุรีโมเดล รวมทั้ง การนำแนวคิดของนายมีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษามูลนิธิประชาชนตักกิจการเพื่อสังคม มาบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ รว.พม.จะวางแผนไปเยี่ยมโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ในโอกาสต่อไป	พส.
	๔. การตอบกระทู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ ขอให้ พม.รับข้อเสนอของ สนช. มาพิจารณาประเด็นเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุ/การยกระดับผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ/การจ้างงานผู้สูงอายุ/ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	พส.
	๕. จากการนำเสนอข่าว /สถานการณ์ข่าวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กหญิง อายุ ๑๐ปี เรียนดี ทำงานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งมีฐานะยากจน ที่ จ.อุบลราชธานี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม.	สป./ <u>คย.</u>
	๖. การกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๖.๑ วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐) รว.พม.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ขอนแก่น จำนวน ๓ แห่ง โดยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และช่วงบ่าย รว.พม.จะเดินทางไป จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.นอกสถานที่ ๖.๒ รว.พม.ขอกำชับให้ พม. ดำเนินงานตามแผนงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยการดำเนินงานภายใต้แนวคิด One Home พร้อมทั้งพัฒนาระบบ องค์กร และบุคลากร ทั้งนี้ ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ขอให้ดำเนินการตามภารกิจ พม. มีการบริหารจัดการระบบการช่วยเหลือเบื้องต้น และการดูแลช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมาย ๖.๓ รว.พม. ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พม.ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ พม.เป็นที่ยอมรับและได้รับการยอมรับที่ดีจากสังคม โดยผลนิดาโพล รว.พม.ได้รับความประทับใจในการทำงานเป็นลำดับที่ ๕ ทั้งนี้ ขอให้ พม.ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทำงานเป็นทีมเวิร์คต่อไป	สป./ทุกหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๓๐๑/ว ๓๔๑๓๓ สว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

เพ็ญ เกษนอชัยดี รองอธิบดี, รศ. ผอ. กอบ และ พ.ท. หน่อเอื้องงาน  
 เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิณัฐ บุณย์อำไพ)  
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
 ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐

(นางสาววิภาภัทร์ มะลิสังข์พันธุ์)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
 ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐